



แผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน	
จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<p>1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ โดยพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะรอบด้านทั้งด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันประกวดรางวัลต่างๆ</p> <p>2. สาขาวิชา มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนเพื่อพัฒนาหลักสูตรไทย-จีน เปิดเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ได้คุณวุฒิ Diploma ควบกับบริหารธุรกิจบัณฑิต)</p> <p>3. สาขาวิชา เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 และระดับ 2 อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รวมถึงคุณวุฒิวิชาชีพการเทียบโอนประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ (RESK) รับรองมาตรฐานโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI)</p>	<p>1. อาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>2. ผลงานตีพิมพ์ยังมีฐานที่ไม่สูงนัก เช่น ฐาน TC11 TC12</p> <p>3. สาขาวิชา ขาดโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ</p> <p>4. การทำความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชนมีน้อย</p>

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน	
จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<p>4. สาขาวิชา มีอาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า ทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมต่อการเรียนการสอนและการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพโลจิสติกส์ เช่น คลังสินค้าจำลอง บอร์ดเกมส์ เป็นต้น</p> <p>5. หลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี</p> <p>6. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความกระตือรือร้นและใส่ใจดูแลนักศึกษาดูแลครอบครัว</p>	
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก	
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Treats)
<p>1. บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ความต้องการในการจัดการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น</p> <p>2. รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากำลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย</p> <p>3. สาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาที่สามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาได้ เช่น กรอ.</p>	<p>1. ปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งเปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน</p> <p>2. เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเนื้อหาหลักสูตรโลจิสติกส์มีความกว้างและซับซ้อน ส่งผลให้หลักสูตรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำ และต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกประเด็น</p>

3. ข้อมูลทั่วไปแผนปฏิบัติการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ปรัชญา

“มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันขององค์กรกับต่างประเทศอันส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย”

2.2 ปณิธาน

“เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการจัดการการกระจายสินค้าในระดับประเทศ”

2.3 อัตลักษณ์

“รู้หน้าที่ มีไหวพริบ จิตอาสา พร้อมพัฒนา”

2.4 เอกลักษณ์ของหลักสูตร

การพัฒนานักศึกษาที่มีทั้ง 1) ด้านความรู้ (Knowledge) ที่มีการบูรณาการ 2) ศาสตร์ คือ บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2) ความสามารถด้านการปฏิบัติ (Capability) และ 3) ทักษะ (Skill) ด้านภาษา การคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยี ในการทำงานและการดำเนินชีวิต (Learning by doing for problems solving by Knowledge Capability Skill)

2.5 วัฒนธรรมองค์กร

ตรงต่อเวลา รู้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง และเต็มที่กับทุกสิ่งงาน

2.6 สมรรถนะหลัก

ระดับชั้นปีที่ 1 สามารถมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ และเข้าใจความสัมพันธ์กิจกรรมโลจิสติกส์ และลำดับชั้นในซัพพลายเชน

ระดับชั้นปีที่ 2 สามารถปฏิบัติงานในส่วนงานพื้นฐานต่างๆ ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ระดับชั้นปีที่ 3 การทำวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นได้ และสามารถใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการวิเคราะห์และด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศได้

ระดับชั้นปีที่ 4 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงสามารถดำเนินการวิจัยหรือโครงการจากการปฏิบัติ

2.7 วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับประเทศ”

2.8 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์		เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หน่วยนับ	ผู้ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	ผู้กำกับติดตาม
1	จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ	ร้อยละของ จำนวนบัณฑิต	60%	คณะกรรมการหลักสูตร (อ.ภิรนนท์, อ.ดร.ธนิชฐ์ นนท์, อ.กิตินันท์, อ.วัชรพล, อ.ดร.นิศากร)	อ.ดร.ธนิชฐ์นนท์ อ.กิตินันท์	ประธานหลักสูตร (อ.ภิรนนท์)
2	มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ	ร้อยละจำนวน นักศึกษา	60%	คณะกรรมการหลักสูตร (อ.ภิรนนท์, อ.ดร.ธนิชฐ์ นนท์, อ.กิตินันท์, อ.วัชรพล, อ.ดร.นิศากร)	อ.วัชรพล อ.ดร.นิศากร	ประธานหลักสูตร (อ.ภิรนนท์)

2.12 สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

ชั้นปี	สมรรถนะของนักศึกษา	ตัวชี้วัดสมรรถนะของนักศึกษา	เป้าหมาย	ผู้กำกับติดตาม
1	สามารถมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ และเข้าใจความสัมพันธ์กิจกรรมโลจิสติกส์ และ ลำดับชั้นในซัพพลายเชน	- คะแนนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60	คณะกรรมการ หลักสูตร
2	สามารถปฏิบัติงานในส่วนงานพื้นฐานต่างๆ ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	- จำนวนนักศึกษาที่ออกฝึก WIL - ผลงานสร้างสรรค์ Productive Learning แผน ธุรกิจคลังสินค้า หรือ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์	- ร้อยละ 80 - ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน	คณะกรรมการ หลักสูตร
3	การทำวิจัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นได้ และสามารถใช้อำนาจเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจขั้นสูงได้ และสามารถดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศได้	- ผลงานสร้างสรรค์ Productive Learning แผน ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า - ผลงานวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	- ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน - ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน	คณะกรรมการ หลักสูตร
4	สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงสามารถดำเนินการวิจัยหรือโครงการจากการปฏิบัติงานได้	- ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ คะแนนเต็ม 40 คะแนน	คณะกรรมการ หลักสูตร

3. รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

***ตัดเหลือเฉพาะรายละเอียดกิจกรรมของสาขาวิชาตนเอง รวมถึงเพิ่มข้อมูลกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของสาขาวิชา**

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการภาคีเครือข่ายทางการศึกษา การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย สร้างมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม							
กลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ							
โครงการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล (รหัส 1011)							
ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 1 กิจกรรม							
1	กิจกรรมสร้างความร่วมมือ (MOU) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (รหัส 1011002)	1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชน 2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมระหว่างการจัดการศึกษา 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ	เชิงปริมาณ 1. หลักสูตรมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ จำนวน 1 แห่ง เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00 2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการใช้งานนักศึกษาไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00	หมวดใช้สอย 700 บาท 1. ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 20 คน x 1 มื้อ = 700 บาท หมวดวัสดุ 1,500 บาท 1. ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท	ต.ค.66 - ส.ค. 67	อ.ถิรนนท์	สุกัญญา
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ							
โครงการ : ส่งเสริมและต่อยอดการผลิตผลงานเชิงประจักษ์จากการเรียนรู้ของนักศึกษา (รหัส 1031)							
ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 8 ผลงาน							
2	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกวดแผนธุรกิจ คลังสินค้า (รหัส 1031001)	1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง 2. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า	เชิงปริมาณ 1. นักศึกษารหัส 65 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนชิ้นงานอย่างน้อย 5 ชิ้นงาน	หมวดตอบแทน 13,800 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมง x 400 บาท/ชม. x 2 วัน =	ก.ค.-67	อ.ถิรนนท์/ อ.กิตินันท์	ณัฐวรรณ

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
		3. เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองวางแผนธุรกิจด้านคลังสินค้าและรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาสามารถทำแผนธุรกิจคลังสินค้า เพื่อเข้าประกวดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00	4,800 บาท 2. ค่ากรรมการตัดสิน 3 คน × 500 บาท/ชม. × 6ชม. × 1 วัน = 9,000 บาท หมวดวัสดุ 5,000 บาท 1. ค่าวัสดุในการทำคลังจำลอง 5,000 บาท			
กลยุทธ์ : ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ							
โครงการ : ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (รหัส 1061)							
ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาคงอยู่หลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา							
3	กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้การบริหารงานโลจิสติกส์ (รหัส 1061002)	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการซัพพลายเชนและกระบวนการการผลิต การเก็บ และการกระจายสินค้า 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง	เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษารหัส 66 และรหัส 65 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการทำงานในด้านโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์กิจกรรมโลจิสติกส์และลำดับชั้นในซัพพลายเชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00	หมวดใช้สอย 16,000 บาท 1. ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศไป-กลับ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแลนด์ 2 วัน (8,000 บาท × 2 วัน × 1 คัน) = 16,000 บาท หมวดวัสดุ 1,500 บาท 1. ค่าของที่ระลึก = 1,500 บาท	ต.ค.-66 (ทำเลื่อนเป็นเดือนธันวาคม 66)	อ.ถิรนนท์	ณัฐวรรณ

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
	กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออก ระดับชาติ และ Open House Logistics and Supply Chain Workshop (รหัส 1061007)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของกระบวนการนำเข้าส่งออกมากขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และฝึกการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาภายในและภายนอกสาขาวิชาและสร้างโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 4. เพื่อประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 40 คน 2. จำนวนนักศึกษาสาขาอื่น และ/หรือนักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ MOU ที่สนใจจำนวน 40 คน 3. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และปวช./ปวส. จำนวน 25 คน <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านการกระบวนการนำเข้าส่งออกมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00 	<p>หมวดตอบแทน 25,800 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าเงินรางวัลในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา (แข่งเป็นทีม) <ul style="list-style-type: none"> -รางวัลชนะเลิศ = 3,000 บาท -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = 1,000 บาท 2. ค่าเงินรางวัลในการแข่งขันระดับอุดมศึกษา (แข่งเป็นทีม) <ul style="list-style-type: none"> -รางวัลชนะเลิศ = 3,000 บาท -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = 1,000 บาท <p>หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ค่าวิทยากร (400 บาท x 2 คน x 6 ชม.) = 4,800 บาท 	พ.ย.-ธ.ค.66	อ.ดร.ธนินทร์ นันท์	ณัฐวรรณ

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
				4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน (500 บาท x 3 คน x 6 ชม) = 9,000 บาท หมวดใช้สอย 3,750 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 25 คน X 1 มื้อ = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท X 25 คน X 2 มื้อ = 1,750 บาท หมวดค่าวัสดุ 5,000 บาท -ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ป้ายชื่อ staff, แผ่นฟิว เจอร์บอร์ด กระดาษสีแบบ แข็ง (กระดาษสี, กระดาษสีสอง หน้า (กระดาษสี), ป้ายไว้นิล โครงการ ป้ายสแตนด์ (ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์) = 5,000 บาท			

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
4	กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนำเข้าส่งออก ระดับชาติ และ Open House Logistics and Supply Chain Workshop (รหัส 1061007)	<p>1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของกระบวนการนำเข้าส่งออกมากขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และฝึกการทำงานเป็นทีม</p> <p>3. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาภายในและภายนอกสาขาวิชาและสร้างโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์</p> <p>4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจำนวน 40 คน</p> <p>2. จำนวนนักศึกษาสาขาอื่น และ/หรือนักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ MOU ที่สนใจจำนวน 40 คน</p> <p>3. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และปวช./ปวส. จำนวน 25 คน</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านการกระบวนการนำเข้าส่งออกมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00</p>	<p>หมวดตอบแทน 25,800 บาท</p> <p>1. ค่าเงินรางวัลในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา (แข่งเป็นทีม)</p> <p>-รางวัลชนะเลิศ = 3,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = 1,000 บาท</p> <p>2. ค่าเงินรางวัลในการแข่งขันระดับอุดมศึกษา (แข่งเป็นทีม)</p> <p>-รางวัลชนะเลิศ = 3,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = 1,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร</p> <p>3. ค่าวิทยากร (400 บาท x 2 คน x 6 ชม.) = 4,800 บาท</p>	พ.ย.-ธ.ค.66	อ.ดร.ธนิชฐ์ นันท์	ณัฐวรรณ

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
				4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน (500 บาท x 3 คน x 6 ชม) = 9,000 บาท หมวดใช้สอย 3,750 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 25 คน X 1 มื้อ = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท X 25 คน X 2 มื้อ = 1,750 บาท หมวดค่าวัสดุ 5,000 บาท -ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ป้ายชื่อ staff, แผ่นฟิว เจอร์บอร์ด กระดาษสีแบบแข็ง (กระดาษสี), กระดาษสีสองหน้า (กระดาษสี), ป้ายไว้นิลโครงการ ป้ายสแตนดี (ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์) = 5,000 บาท			

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
5	กิจกรรม Container Board Game Championship 2024 (รหัส 1061008)	<p>1. เพื่อให้ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนประเภทบอร์ดเกม</p> <p>2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนประเภทบอร์ดเกม</p> <p>3. เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน</p> <p>4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลกระทบต่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเรียนรู</p> <p>5. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับบอร์ดเกม</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมจำนวน 30 คน</p> <p>2. จำนวนนักศึกษาสาขาอื่น และ/หรือนักศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ MOU ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน</p> <p>3. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00</p>	<p>หมวดตอบแทน 28,200 บาท</p> <p>1. ค่าเงินรางวัลในการแข่งขันบอร์ดเกมระดับอุดมศึกษา (แข่งเป็นทีม)</p> <p>-รางวัลชนะเลิศ =3,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = 1,000 บาท</p> <p>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (แข่งเป็นทีม)</p> <p>-รางวัลชนะเลิศ =3,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท</p> <p>-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = 1,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร</p>	พ.ย.-ธ.ค.66	อ.วัชรพล	ณัฐวรรณ

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
				2. ค่าวิทยากร (400 บาท x 3 คน x 6 ชม. x 1 วัน) = 7,200 บาท 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน (500 บาท x 3 คน x 6 ชม x 1 วัน) = 9,000 บาท หมายเหตุใช้สอย 9,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 คน X 1 มื้อ X 2 วัน = 4,800 บาท 2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท X 30 คน X 2 มื้อ X 2 วัน = 4,200 บาท หมวดวัสดุ 56,000 บาท 1. ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ป้ายชื่อ staff, แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสีแบบแข็ง (กระดาษสี), กระดาษสีสองหน้า (กระดาษสี), ป้ายไว้นิลโครงการ ป้ายสแตนดี (ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์) = 6,000 บาท			

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
				2. บอร์ดเกมส์ Container 2 กล่อง x 25,000 บาท = 50,000 บาท			
6	กิจกรรมติตอาวธุมนุษย์ โลจิสติกส์ Gen3 (รหัส 1061011)	1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่อง การใช้โปรแกรม Illustrator 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้าง ความรู้และทักษะในการใช้ โปรแกรมและนำมาต่อยอดในการ เรียนได้	เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษา รหัส 66 และรหัส 65 2. จำนวนผลงานที่นักศึกษาสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ ใช้โปรแกรม Illustrator ขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00	หมวดตอบแทน 19,200 บาท 1. ค่าวิทยากร (400 บาท x 1 คน x 6 ชม. x 8 วัน) = 19,200 บาท รวมค่าตอบแทน = 19,200 บาท หมวดวัสดุ 8,500 บาท 1. ค่าเอกสารในการใช้อบรม 5,000 บาท 2. ค่าจัดทำโปสเตอร์ 10 ชิ้นงาน x 350 บาท = 3,500 บาท	ธ.ค.-66	อ.ดร.ธนิษฐ์ นันท์	ณัฐวรรณ
7	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการนำเข้าส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศ (รหัส 1061012)	1. เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก สินค้านำเข้าระหว่างประเทศ 2. เพื่อให้ศึกษาสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้การปฏิบัติใน รายวิชาการจัดการเพื่อการนำเข้า และส่งออกสำหรับธุรกิจ	เชิงปริมาณ 1.จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าร่วม จำนวน 40 คน เชิงคุณภาพ 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้า ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00	หมวดตอบแทน 24,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 2 คน x 2 วัน x 7 ชม.) = 11,200 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร (400 บาท x 2 คน x 2 วัน x 8 ชม.) = 12,800 บาท หมวดวัสดุ 15,000 บาท	ม.ค. - ก.พ.67	อ.วัชรพล/ อ.ดร.ธนิษฐ์ นันท์	ณัฐวรรณ

โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน
				ค่าเอกสาร 200 บาท x75 ชุด (นศ.โลจิสติกส์ และบัญชี) = 15,000 บาท			
8	กิจกรรมปรับฐานคณิตฯ สไตส์เด็กโลจิสมาสนุก (รหัส 1061022)	1. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดี ต่อการคำนวณ เพื่อให้สามารถ พัฒนาต่อยอดในการเรียนใน หลักสูตรได้	เชิงปริมาณ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของนักเรียนรหัส 67 2. จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมี คะแนนทดสอบหลังเรียนดีขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.00	หมวดวัสดุ 6,000 บาท รายละเอียดการใช้ งบประมาณ (แตกตัวคูณ) A-Math 10 ชุด x 600 บาท = 6,000 บาท	มิ.ย.-67	อ.กิตินันท์	ณัฐวรรณ